



**แผนพัฒนาท้องถิ่น**  
**(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**

**เทศบาลตำบลสันนาเม็ง**  
**อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**



## สารบัญ

	หน้า
	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒
บทนำ	๓
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๔
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๗
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๑
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๒
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๕
➤ รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๒๐
ภาคผนวก	

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งปัจจุบันสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อประชาชนในตำบลสันนาเม็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ แนวทางการจัดบริการสาธารณะและรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

## บทนำ

### ๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็งอย่าง เป็นภาพรวม

### ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบล สันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มี อยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ



### รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>		
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๒/๖ บ้านแม่กวงใต้	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณภายในเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ หรือมาร่วมกิจกรรม/โครงการ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ ๗๔-๐๑๑ สายบ้านแม่กวงใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ ๗๔-๐๐๘ สายบ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ ถึงสายบ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยข้าวซอยป่าหอม หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวงใต้	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยข้าวแกงร้อยหม้อ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (คลีนวารี่) หมู่ที่ ๕ บ้านหลักป็น	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้น้ำประปาที่มีคุณภาพ
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (คลีนวารี่) หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้น้ำประปาที่มีคุณภาพ



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน		
๑	โครงการจ้างเหมาทำสีสนามเขปตะกร้อพร้อมตีเส้นสนาม	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน และมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล
๒	โครงการจ้างเหมาทำสีสนามแบดมินตันพร้อมตีเส้นสนาม	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน และมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล
๓	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ้ำอินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุนเพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อหน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอต่อภารกิจจัดการสาธารณสุข และปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง ระบบบริการและการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี



### รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>		
๑	ตู้กดน้ำสแตนเลส ๓ ก๊อก ขนาด ๔๕ ลิตร	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
๒	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ให้เกิดความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
<b>แผนงานการศึกษา</b>		
๑	ลู่วิ่งไฟฟ้า	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับอาคารฟิตเนสให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
๒	จักรยานฟิตเนสไฟฟ้า	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับอาคารฟิตเนสให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
๓	ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับอาคารฟิตเนสให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
๔	Home Gym	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับอาคารฟิตเนสให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
๕	เครื่องเดินวงรี	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับอาคารฟิตเนสให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>		
๑	โต๊ะเทเบิลเทนนิส	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน และมีครุภัณฑ์ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
(แบบ ผ. ๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>												
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๕๘๒,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๕๘๒,๘๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๕๘๒,๘๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>๒</b>	<b>๕๘๒,๘๐๐</b>
<b>๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง</b>												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>												
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๒๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๒๔๖,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๒๔๖,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>	<b>๒๔๖,๐๐๐</b>
<b>๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๔	๘๒๘,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๘๒๘,๘๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
(แบบ ผ.๐๒)



# รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๒/๖ บ้านแม่กวงใต้	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๒๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวของรางระบายน้ำแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณภายในเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการหรือมาร่วมกิจกรรม/โครงการ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	๒๘๙,๘๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จ	มีห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือมาร่วมกิจกรรม/โครงการ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	๕๘๒,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-



# รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจ้างเหมาทำสี สนามเซปักตะกร้อพร้อม ตีเส้นสนาม	๑. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ๒. เพื่อให้ประชาชนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด	จ้างเหมาทำสีสนามเซปัก ตะกร้อพร้อมตีเส้นสนาม ความกว้าง ๘.๑๐ เมตร ความยาว ๑๕.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๗๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ สนาม	๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	ทำสี สนาม เซปัก ตะกร้อ พร้อมตี เส้นสนาม แล้วเสร็จ	๑. ส่งเสริมให้ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพแข็งแรง ๒. ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ห่างไกลจาก อบายมุข และสิ่งเสพติด	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๒	โครงการจ้างเหมาทำสี สนามแบดมินตันพร้อม ตีเส้นสนาม	๑. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ๒. เพื่อให้ประชาชนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด	จ้างเหมาทำสีสนาม แบดมินตันพร้อมตีเส้น สนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สนาม	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ทำสีสนาม แบดมินตัน พร้อมตีเส้น สนามแล้ว เสร็จ	๑. ส่งเสริมให้ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพแข็งแรง ๒. ส่งเสริมประชาชนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
รวม	๒ โครงการ	-	-	๒๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



# รายละเอียดโครงการพัฒนา

## โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แบบ ผ.๐๒/๒)

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง  
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ชม.ถ ๗๔-๐๑๑ บ้านแม่กวางใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๘๐๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ชม.ถ ๗๔-๐๐๘ สายบ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ ถึงสายบ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง <b>ช่วงที่ ๑</b> จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๕.๐๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๖๖๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยข้าวซอยป่าหอม หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่กวางใต้	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๔.๐๐ เมตร	-	-	๑,๑๕๑,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอยข้าวแกงร้อยหม้อ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวาง	๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๙๒.๐๐ เมตร	-	-	๑,๖๐๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ๓. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (คลีนวารี่) หมู่ ๕ บ้านหลักป็น	เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ให้ได้ น้ำประปาที่มีคุณภาพ	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน เครื่องผลิต น้ำประปาวารี่ กำลัง การผลิต ๑๐ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง มีระบบ ถอดเติมอากาศเส้นผ่าน ศูนย์กลางขนาด ๓ เมตร สูง ๐.๖ เมตร	-	๙๔๘,๐๐๐	๙๔๘,๐๐๐	-	-	ติดตั้งระบบ ประปาวารี่ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน ให้ได้น้ำประปา ที่มีคุณภาพ	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (คลีนวารี่) หมู่ ๖ บ้านแม่กวง	เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน ให้ได้ น้ำประปาที่มีคุณภาพ	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน เครื่องผลิต น้ำประปาวารี่ กำลัง การผลิต ๑๐ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง มีระบบ ถอดเติมอากาศเส้นผ่าน ศูนย์กลางขนาด ๓ เมตร สูง ๐.๖ เมตร	-	-	๙๔๘,๐๐๐	-	-	ติดตั้งระบบ ประปาวารี่ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน ให้ได้น้ำประปา ที่มีคุณภาพ	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
รวม	๖ โครงการ	-	-	-	๓,๔๑๒,๐๐๐	๔,๖๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	-



# รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุน เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชน	<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b> ๑. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท ๒. เครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ๓. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๔. หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ แบบครึ่งตัวพร้อมไฟแสดงสถานะ จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท ๕. เตียงสำหรับติดตั้งข้อต่อกระดูกสันหลังปรับระดับได้ จำนวน ๑ เตียง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	๕,๙๖๓,๔๐๐	-	-	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อแล้วเสร็จ	ศูนย์บริการสาธารณสุขมีศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการและมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อโจทย์ความต้องการของผู้เข้ารับบริการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอ้อมีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๖. เครื่องให้การรักษาด้วย คลื่นอัลตราซาวด์แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ๗. หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน ๑ หม้อ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๘. เครื่องต้มยาและบรรจุ น้ำยาสมุนไพรแบบ ๒ ถัง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๙. ตู้อบ ขนาด ๒๐ ถาด จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐. เครื่องฉายแสง Bluephase จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท								

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> ๑. ตู้รางเลื่อนแบบมีมือจับ จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องฟอกอากาศแบบ เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b> ๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕๒๔,๐๐๐ บาท <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b> ๑. เครื่องซักผ้า แบบ อุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๖๘,๐๐๐ ๒. ตู้เย็นขนาด ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท								

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๓. เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๔,๖๐๐ บาท <b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b> ๑. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท ท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท								

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อหน่วยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอต่อภารกิจจัดการสาธารณสุข ๒. เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง ระบบบริการและการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี ๓. เพื่อปรับภาพลักษณ์หน่วยบริการปฐมภูมิตามแนวคิดคลินิกหมอครอบครัว ตามระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน และเป็นสถานบริการตัวอย่างในการถ่ายโอนสถานีนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. สถานบริการฯ มีความพร้อมในการจัดการบริการที่ได้มาตรฐานและเป็นต้นแบบการพัฒนา ๒. ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณสุข ไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันนาเม็งและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึงร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันนาเม็งและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๗,๙๖๓,๔๐๐	-	-	-	-	-

# บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

(แบบ ผ.๐๓)

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้กดน้ำสแตนเลส ๓ ก๊อก ขนาด ๔๕ ลิตร จำนวน ๒ ตู้	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๓	แผนงาน การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	กอง การศึกษา
๔	แผนงาน การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	จักรยานฟิตเนสไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	กอง การศึกษา
๕	แผนงาน การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง จำนวน ๑ ชุด	๔๗,๘๐๐	๔๗,๘๐๐	๔๗,๘๐๐	๔๗,๘๐๐	๔๗,๘๐๐	กอง การศึกษา
๖	แผนงาน การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	Home Gym จำนวน ๒ ชุด	๑๑๕,๖๐๐	๑๑๕,๖๐๐	๑๑๕,๖๐๐	๑๑๕,๖๐๐	๑๑๕,๖๐๐	กอง การศึกษา
๗	แผนงาน การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เครื่องเดินวงรี จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๘๐๐	๔๕,๘๐๐	๔๕,๘๐๐	๔๕,๘๐๐	๔๕,๘๐๐	กอง การศึกษา
๘	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	โต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน ๑ โต๊ะ	๘,๔๕๐	-	-	-	-	กอง การศึกษา
<b>รวม</b>					<b>๗๔๖,๖๕๐</b>	<b>๗๓๘,๒๐๐</b>	<b>๖๕๕,๒๐๐</b>	<b>๖๕๕,๒๐๐</b>	<b>๖๕๕,๒๐๐</b>	

# ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็งและประชาคมท้องถิ่น ในคราวประชุมประชาคมตำบล เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโสภณ โกชุม)

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง